

บาท/ดอลลาร์เข้านี้แข็งค่าตามภูมิภาค หลังแผนปฏิรูปภาษีสหรัฐยังไม่แน่นอน

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้แข็งค่าขึ้นตามสกุลเงินภูมิภาค หลังดอลลาร์ถูกกดดันจากการแข็งค่าของยูโร รวมถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการผ่านแผนปฏิรูปภาษีของสหรัฐ

*ดิลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวต้านที่ 33.00 และแนวรับที่ 33.10

*ยูโรยังคงเคลื่อนไหวอยู่ใกล้จุดสูงสุดรอบ 2 สัปดาห์ครึ่ง ในการซื้อขายช่วงเช้าวันนี้ที่ตลาดเอเชีย โดยได้รับแรงหนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจที่สดใสของเยอรมนี ขณะที่นักลงทุนรอดูตัวเลขอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐ ในช่วงต่อไปในวันนี้

*ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(จีดีพี) ของเยอรมนีปรับตัวขึ้น 0.8% ในไตรมาส 3 มากกว่าที่ผลสำรวจของรอยเตอร์คาดไว้ที่ 0.6% ขณะที่สถาบัน ZEW ยังระบุว่า ความเชื่อมั่นของนักลงทุนในเยอรมนีปรับตัวขึ้นในเดือนพ.ย. และแนวโน้มเศรษฐกิจยังคงเป็นไปในเชิงบวก

*นักลงทุนมุ่งความสนใจในขณะนี้ ไปที่การเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐในวันนี้ ขณะที่คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนหน้า

*ขณะนี้ตลาดสัญญาล่วงหน้าปรับตัวรับการคาดการณ์ที่ว่า มีโอกาสราว 80% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธ.ค. แต่นักวิเคราะห์ มองว่า โอกาสดังกล่าวอาจลดลงสู่ 50% หากอัตราเงินเฟ้อสหรัฐอยู่ในระดับต่ำ

*ดอลลาร์ยังคงได้รับแรงกดดันจากความกังวลที่ว่า แผนภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐ จะเผชิญกับความล่าช้า รวมถึงความขัดแย้งอย่างมาก ภายในพรรครีพับลิกัน

*เศรษฐกิจญี่ปุ่นเติบโต 1.4% ในไตรมาสเดือนก.ค.-ก.ย.เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งถือเป็นการเติบโตติดต่อกันเป็นไตรมาสที่ 7 และระยะเวลา 7 ไตรมาสนี้ ถือว่ายาวนานที่สุดในรอบกว่า 10 ปี โดยอัตราการเติบโตในไตรมาส 3 อยู่สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่ 1.3% ด้วย

*เมื่อวาน นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1.24 พันล้านบาท ขณะที่ขายสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ 75.88 ล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป ขายสุทธิ 5.36 พันล้านบาท

*09.05 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 33.034/049 จาก 33.07 เมื่อวาน

*บาท/ยูโร อยู่ที่ 38.955/976 จาก 38.878 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 113.05/08 จาก 113.44 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.1790/94 จาก 1.1796 เมื่อวาน

"sentiment ดอลลาร์ดู weak ลงไปในช่วงนี้ เพราะปัจจัยเรื่องขึ้นดอกเบี้ยก็รับไปมากแล้ว ส่วนเรื่องภาษีก็ยังคงไม่แน่นอนอยู่ ก็เป็นแรงกดดัน(ดอลลาร์) อยู่" ดีลเลอร์ กล่าว

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับให้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้